

UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS PHÙ LÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2021-2022

TT	Nội dung	Chia theo khối lớp									
		Lớp 1	Lớp 2	Lớp 3	Lớp 4	Lớp 5	Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9	
I	Điều kiện tuyển sinh	Học sinh hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi. Có đầy đủ giấy khai sinh hợp lệ, GCN hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi.	Hoàn thành chương trình lớp 1	Hoàn thành chương trình lớp 2	Hoàn thành chương trình lớp 3	Hoàn thành chương trình lớp 4	Hoàn thành chương trình lớp 5	Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học. Có đầy đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, GCN hoàn thành chương trình tiểu học.	Hoàn thành chương trình lớp 6	Hoàn thành chương trình lớp 7	Hoàn thành chương trình lớp 8
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> Lớp 1, 2: Thực hiện chương trình GDPT 2018 theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; sử dụng SGK mới theo Quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và Chương trình nhà trường. Lớp 3, 4, 5: Thực hiện chương trình GDPT 2006 theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông; theo chuẩn kiến thức – kỹ năng của từng môn học. 					<ul style="list-style-type: none"> Thực hiện chương trình 35 tuần theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình nhà trường. Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định. 				



		<p>và Chương trình nhà trường.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định. - Các môn học tự chọn: dạy học môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh). 	
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh theo qui định của Bộ GD&ĐT. - Nhà trường thông báo kết quả giáo dục của học sinh theo từng học kì; gia đình phải liên hệ thường xuyên với GVCN, với ban giám hiệu để cùng phối hợp giáo dục HS. - HS phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của một HS tiểu học, chấp hành đầy đủ nội quy của nhà trường; chuẩn bị và làm bài đầy đủ, chủ động tích cực trong học tập. - Gia đình quản lý việc học và làm bài ở nhà của học sinh; thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục đạo đức, nâng cao chất lượng giáo dục, 	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Gia đình quản lý việc học và làm bài ở nhà của học sinh; thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường. - Học sinh chuẩn bị và làm bài đầy đủ, chủ động tích cực trong học tập.
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua học tốt. - Tổ chức các phong trào giáo dục truyền thống, đạo đức, pháp luật và phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống bệnh tật. - Tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trải nghiệm môn học cho học sinh. - Tổ chức các câu lạc bộ sở thích hỗ trợ, đảm bảo kết hợp việc dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc và tự chọn cho học sinh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua học tốt. - Tổ chức các phong trào giáo dục truyền thống, đạo đức, pháp luật và phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống bệnh tật. - Tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập,	<ul style="list-style-type: none"> - Không có học sinh vi phạm pháp luật. - Các Năng lực và Phẩm chất đạt mức Tốt và Đạt chiếm tỉ lệ 	<ul style="list-style-type: none"> - Không có học sinh vi phạm pháp luật. - Hạnh kiểm Khá, Tốt đạt 96,91%.



	sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	98,2% trở lên. - Học sinh Hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,2%. - Học sinh Hoàn thành Chương trình Tiểu học đạt 96,6% - 100% học sinh có đủ sức khỏe để tham gia học tập.	- Học sinh lên lớp thẳng đạt 67,90% . - Học sinh tốt nghiệp THCS 100% - 100% học sinh có đủ sức khỏe để tham gia học tập.
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	- Học sinh có khả năng tiếp thu học tập ở lớp học và cấp học cao hơn. - 100% học sinh tham gia học tiếp cấp THCS sau hoàn thành chương trình tiểu học.	- Học sinh có khả năng tiếp thu học tập ở cấp học cao hơn. - 100% học sinh tham gia học tiếp sau tốt nghiệp THCS.

Phù Long, ngày 05 tháng 06 năm 2022

Hiệu trưởng**Phạm Quang Vương**